

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 เมษายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>แก้กฎหมายสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรี 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการคลัง และกระทรวงยุติธรรม ทหารเรือเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 และ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยกำหนดหารือนัดแรกในวันที่ 11 เมษายนนี้</p> <p>นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ชสข.) กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจและต้องการตั้งคำถามว่า รัฐบาลมีเป้าประสงค์อะไร ทำไมถึงไม่จบ ใครคือมือที่มองไม่เห็น เพราะข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้แต่งตั้ง นพ.เสรี ตูจินดา เพื่อเป็นประธานในการปรับปรุงระเบียบ สสส.ในประเด็นต่าง ๆ กว่า 26 เรื่อง รวมทั้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย จนผ่านมติบอร์ด สสส.และมีผลบังคับใช้แล้ว ในนามภาคีเครือข่ายฯ จึงขอออกแถลงการณ์คัดค้านการแก้ พ.ร.บ.สสส.และขอให้รัฐบาลยุติความพยายามดังกล่าว ขณะนี้เครือข่ายกำลังจับตาดูอยู่ว่าเบื้องหลังภารกิจตัดตอน สสส.รวมทั้ง สปสช.คืออะไรกันแน่ เพราะรู้ว่ามีการขบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นทีมและเล่นต่อเนื่อง มีการขงข้อมูลเท็จต่อผู้ใหญ่ มีนักวิชาการขาประจำออกมาสาดโคลนผ่านสื่อชนิดเล่นไม่เลิก การทุบทำลายกันแบบนี้ เพราะการปฏิรูประบบสุขภาพทำให้ธุรกิจเหล่า บุหรี่ แพทย์พาณิชย์ ธุรกิจยา และอาหารทำลายสุขภาพ เตือนร้อนใช้หรือไม่ คำถามคือ รัฐบาลจะปกป้องใคร ที่ผ่านมา สสส.ทำงานปลูกและสร้างการตื่นตัวของสังคมในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในมิติเชิงป้องกัน แต่การที่รัฐหรือบางฝ่ายมองว่า สสส. ควรนิยามทำเรื่องสุขภาพให้แคบ เรื่องงบประมาณที่อยากไปอยู่กลไกสำนักงานงบประมาณเป็นแบบเดิม ถือเป็นถอยหลังเข้าคลอง เพราะงบประมาณ สสส.ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับกลไกงบประมาณอื่น ๆ เพียงแต่เงินจำนวนนี้ไปสร้างผลสะท้อน ทำให้คนบางกลุ่มเสียประโยชน์</p> <p>ด้านนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมมีหนังสือเชิญหารือถึงการแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ และ พ.ร.บ.กองทุน สสส.ว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ แต่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีการใช้มานานกว่า 10 ปี จึงมองว่าการเสนอให้ปรับปรุงเป็นเรื่องธรรมดา</p> <p>กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความเนื้อหาของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ว่า สปสช.ไม่สามารถนำงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรในหน่วยบริการได้นั้น จากที่ได้แต่งตั้งให้ นพ.เสรี เป็นประธานคณะทำงานศึกษาข้อกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เบื้องต้นได้หารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการหาแนวทางแก้ปัญหา ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยบริการ โดยมีหลักการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และต้องไม่ส่อทุจริต</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รักษาการเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยผลการประชุม บอร์ด สปสช. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ โดยเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช.ดังนี้ นพ.เสรี ตูจินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. นายโกวิท มีกรุณา ที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณ นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการ ภาค 7 ทั้งนี้ มีกรอบระยะเวลาเปิดรับสมัครเลขาธิการ สปสช.และตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 1-22 เมษายน วันที่ 23-30 เมษายน พิจารณาสรรหา และวันที่ 2 พฤษภาคม เสนอ 3 รายชื่อให้บอร์ด สปสช.พิจารณาคัดเลือกก่อนทำสัญญาจ้างต่อไป</p>
<p>มติชน คมชัดลึก</p>	<p><b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในการประชุม บอร์ด สปสช. กรณีนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ" ที่พบว่ายังมีประชาชนร้องเรียนว่าถูกโรงพยาบาลเอกชนเก็บเงินก่อนรักษาในกรณีฉุกเฉิน และไม่สามารถหาสถานพยาบาลเพื่อส่งต่อได้ภายใน 72 ชั่วโมงนั้น เตรียมออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ทันกับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ โดยใช้ระบบการจ่ายค่ารักษาตามอัตราจ่ายตามโรค รวมถึงเพิ่มค่าแรงให้กับบุคลากร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทางการแพทย์ ส่วนค่ายาจะอ้างอิงกับกรมบัญชีกลาง เชื่อว่าจะทำให้โรงพยาบาลเอกชนพึงพอใจในระดับหนึ่ง โดยจะมีการหารือร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในวันนี้ ( 5 เมษายน)</p> <p>ในที่ประชุมยังหารือถึงกรณีที่ สปสช. ในฐานะหน่วยงานกลางสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคืนจากสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ในภายหลังได้ ทำให้ล่าสุดมียอดค้าง 76.86 ล้านบาท แยกเป็นสวัสดิการข้าราชการ 28.90 ล้านบาท ประกันสังคม 12.72 ล้านบาท ข้าราชการท้องถิ่น 278,000 บาท ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 27.85 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ/องค์การในกำกับ 2.71 ล้านบาท ครูเอกชน 9.72 แสนบาท และอื่นๆ เช่น ต่างตัวและรอพิสูจน์สถานะ 3.41 ล้านบาท</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แอนติบอดี</p>	<p><b>การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น</b></p> <p>-กล่าวว่า อีกหนึ่งข้อเสนอที่ไม่เคยปฏิบัติได้จริง งานเสวนาประจำปีของทีดีอาร์ไอ เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของทีดีอาร์ไอ เสนอให้แยกอำนาจกระทรวงสาธารณสุข โดยให้โรงพยาบาลบริหารอย่างเป็นอิสระในรูปแบบ "นิติบุคคล" ให้สถานีนอนามัยขึ้นกับท้องถิ่น และให้กระทรวงทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพ-จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงานคล่องตัวมากขึ้น เพราะในยุคปฏิรูปคสช. ไม่เคยสนใจเรื่องให้อำนาจท้องถิ่นหรือกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลาง มีแต่การพยายามทำให้ "ส่วนกลาง" และระบบราชการโตขึ้นเรื่อย ๆ ผลลัพธ์คืออะไรยังไม่ชัดเจน</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>นโยบายทีมหมอบตรอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์รพ.รามธิบดี ม.มหิดล ในฐานะผู้ดำเนินการวิจัยโครงการวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอบตรอบครัว ได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการ สวรส. ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน ว่า การศึกษาใน 24 อำเภอ 8 จังหวัด คนไข้ 1,874 คน บุคลากร 218 คน และผู้บริหารสถานพยาบาล สสจ. และ อปท.อีก 40 คน พบว่าในด้านการบริการนั้นผู้รับบริการร้อยละ 59 เห็นว่า ทีมหมอบตรอบครัวเป็นคนในทีมเดียวกับหมอที่รักษาประจำในโรงพยาบาล สะท้อนให้เห็นโครงสร้างทีมในลักษณะการบริการแบบไร้รอยต่อ</p> <p>ส่วนรูปแบบการทำงานของทีมหมอบตรอบครัวในการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับชุมชน พบว่าความสัมพันธ์ด้านบริการระหว่าง รพ.แม่ข่ายกับ รพ.สต. และหน่วยงานอื่น มีด้านบวก มีการสื่อสารและประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และด้านลบ เช่น แพทย์ รพช.ไม่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามที่ รพ.สต.ร้องขอ ขณะที่บางพื้นที่มีประเด็นความสัมพันธ์ที่เป็นด้านบวกและลบ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการศึกษาด้วยแบบสอบถาม พบว่าร้อยละ 99 เห็นด้วยว่าควรดำเนินนโยบายนี้ต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>ร้องรพ.ทำคลอดตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นางจินตนา วงษ์ภักดี อายุ 57 ปี ชาว จ.ระยอง นำเอกสารแจ้งเอาผิด รพ.แห่งหนึ่งในจ.ระยอง ทำคลอดบุตรสาวท้องแก่ 7 เดือนก่อนกำหนด ที่อยู่ในภาวะความดันโลหิตสูงจนเสียชีวิต ส่วนทารกน้อยยังปลอดภัย สงสัยการตาย เตรียมยื่นเรื่องให้มูลนิธิปิวิณาฯตรวจสอบ</p> <p>- ด้านพี่สาวผู้ตาย กล่าวว่า น้องสาวคือ นางอนุธิดา วงษ์ภักดี อายุ 33 ปี ตั้งครรภ์ 7 เดือน เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก สามิรับพาเข้ารับการรักษาที่ รพ.แกลง และได้ส่งต่อไปรักษาที่ รพ.ดังกล่าว แพทย์บอกว่า จำเป็นต้องผ่าตัดด่วน เพื่อช่วยชีวิตทารกที่ยังไม่ครบกำหนดคลอด เนื่องจากผู้เป็นแม่มีความดันโลหิตสูง อาจเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษจนอันตรายกับแม่และเด็ก ตนจึงเซ็นยินยอมให้ผ่าตัด และถามว่าภาวะนี้จะเป็นอันตรายหรือไม่ แพทย์ก็ตอบกลับว่า ถ้าผ่าเอาเด็กออกแล้วความดันโลหิตจะลดลงจนปลอดภัย ส่วนเด็กค่อยมาดูกันอีกครั้ง แต่สุดท้าย นางอนุธิดา ก็มาเสียชีวิตในช่วงเย็นวันเดียวกัน ตนจึงขอให้ส่งศพไปตรวจสอบที่สถาบันนิติเวชเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต ส่วนบุตรที่คลอดก่อนกำหนดนั้นขณะนี้พักรักษาตัวที่ห้องไอซียู และไปร้องขอความเป็นธรรมกับมูลนิธิปิวิณาฯด้วย ตั้งใจว่าจะเก็บศพไว้จนกว่าเรื่องจะจบ</p> <p>ขณะที่ นายชุมพล สุวรรณ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับรายงานจากทางโรงพยาบาล แต่ได้สั่งให้ทางโรงพยาบาลสรุปเรื่องทั้งหมดมาส่งแล้ว จะได้ว่าเกิดข้อผิดพลาดที่จุดใด</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>รพ.วังน้ำเขียวขาดน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิชาญ คิดเห็น ผอ.โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำ จากแหล่งกักเก็บน้ำดิบ ที่ใช้ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภค และประกอบกิจกรรมภายในโรงพยาบาล เริ่มลดระดับลงอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ต่อเนื่อง คาดว่าจะหมดภายใน 2 เดือน หากไม่มีน้ำดิบเข้ามาเพิ่มเติม อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการของ โรงพยาบาล ฯ เบื้องต้น นายค.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างมาดำเนินการ การขุดเจาะบาดาลเพิ่มเติม ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการทดลองสูบน้ำขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้สำนักชลประทานที่ 8 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาสำรวจพื้นที่ทำแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อดำเนินการวางท่อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ผันน้ำมาเติมในแหล่งกักเก็บ น้ำดิบของโรงพยาบาลฯ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเดินทางมาตรวจสอบ สภาพปัญหา และทางช่วยเหลืออย่างเป็นทางการต่อไป</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ตรวจสอบความเสียหาย รพร.เดชอุดม</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีเกิดเหตุพายุฤดูร้อนได้พัดถล่ม ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เมื่อคืนวันที่ 2 เมษายน ที่ส่งผลให้รพร.เดชอุดม ได้รับความเสียหาย นั้น สบส.ได้ส่งวิศวกรโยธาและนายช่าง สำรวจประเมินความเสียหาย พบเสียหาย 6 จุด เร่งซ่อมแซมให้เสร็จ ใน 1 สัปดาห์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ อสม. 13 รายที่ได้รับผลกระทบ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>บ้านเมือง</p> <p>บ้านเมือง</p>	<p><b>รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เสนอมาตรการเสริมเมาไม่ขับถึงรัฐบาล คือ 1. ขอให้ รัฐบาลสนับสนุนการติดกล้องหน้ารถ อาจจะสนับสนุนช่วยเหลือภาษีของคนติดกล้องหน้ารถ เอาไปเสร็จไปลดหย่อน 2.เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต อยากให้ตำรวจมีการ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย จะได้ดำเนินคดีกับผู้เมาแล้วขับ 3. มาตรการยึดรถ 7 วัน รัฐบาลเขาทำตั้งแต่ ปีใหม่ เรายังเสนอให้ทำช่วงสงกรานต์ด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ยอมรับว่า การโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการณ์รณรงค์ แต่ต้องแยกกัน เราไม่ได้ ต่อต้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าคุณกินแล้วไม่ขับรถ เรายึดว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ถ้าตัวเลขปีนี้ ออกมาลดลง เราให้เครดิตทุกคน แต่ถ้าเพิ่มขึ้นเราจะไม่ไปโทษคนอื่น แต่เราต้องทำงานต่อไป อย่างไรก็ตาม เราก็มอง ว่าปีนี้น่าจะดีขึ้น อยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกัน เพื่อให้ลดจำนวนอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับอย่าเป็นรูปธรรม</p> <p>-เสนอข่าว นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ช่วง 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.59 โดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อ ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ พบว่ากว่า 76% ของอุบัติเหตุบนทางหลวงเกิดจากขับเร็ว และ 2 ใน 3 เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ใช้ความเร็วร้อยละ 60 กม./ชม. และนอกเขตเมือง 90 กม./ชม. ซึ่งการขับด้วยความเร็วดังกล่าว หากเกิดอุบัติเหตุจะสามารถช่วยลดการบาดเจ็บ ตาย และพิการได้เกินครึ่ง</p> <p>นอกจากนี้มาตรการควบคุมและสกัดกั้นที่ได้ผลที่สุดคือการตั้ง "ด่านชุมชน" เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรม เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันหลายจังหวัดได้มีการประกาศกำหนดพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยและปลอด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ซึ่งได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์บนทาง (ถนน ไหล่ทาง และทางเท้า) หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท รวมทั้งกฎหมายการปฏิเสธการเป่า เท่ากับเมาแล้วขับ มีโทษปรับ 10,000-20,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น รณรงค์ สนับสนุนให้พื้นที่จัดงานสงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งที่ผ่านมามีพื้นที่เล่นน้ำต่างๆ เข้าร่วมกว่า 150 แห่ง ในจำนวนนี้มีถนนเล่นน้ำตระกูลข้าวกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ</p> <p>เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในปี นี้ ประเทศไทยเผชิญหน้ากับสถานการณ์ภัยแล้ง สสส.จึงเสนอแนวทางเล่น สงกรานต์ ดังนี้ 1.การใช้อุปกรณ์เพื่อเล่นน้ำอย่างประหยัด 2.พื้นดินคุณค่าและมิติทางวัฒนธรรมประเพณีไทยกลับมา 3.จัด Zoning พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเพื่อความปลอดภัย พื้นที่ตัวอย่างของการเล่นสงกรานต์แบบประหยัดน้ำ คือ ถนนข้าวเหนียว ซึ่งนวัตกรรมวิธีการเล่นน้ำเรียกว่า "ชิตแทนสาด" คือการประพรมน้ำ แทนการสาดน้ำโดยใช้ขวดน้ำเจาะ และสับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์	<p><b>วิ่งโบกี้ 99</b></p> <p>-เสนอข่าว ช่วงที่ผ่านมาในสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพและข้อความการเชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “Bogie99 running challenge” ซึ่งเริ่มมาจากนายทงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ดารานักแสดง และนายอิทธิพล สมุทรทอง นักวิ่งมาราธอน ผู้ริเริ่มกิจกรรม #Bogie99_5KRRunningChallenge หรือชวบนรดิไฟสายสุขภาพนักวิ่ง ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนลุมพินี โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดการวิ่งเป็นชวบนเหมือนรดิไฟด้วยคน 99 คน ระยะทาง 5 กม. และเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็ก ๆ ยากไร้ ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกส่งต่อด้วยคำท้าทายไปยังบุคคลที่เป็นที่รู้จักจนได้รับความสนใจจากสังคมมากขึ้น</p> <p>ล่าสุด นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.ส.ยังร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแชร์ภาพอินโฟกราฟิกของ นพ.ปิยะสกล ระบุว่า “ผมขอเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมวิ่งในกิจกรรม Bogie99 รดิไฟสายสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข และขอให้พี่น้องชาวสาธารณสุขมาร่วมแสดงน้ำใจและความสามัคคี ในวันที่ 7 เมษายนนี้ เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร</p>
กรุงเทพธุรกิจ มติชนไทยโพสต์ คมชัดลึก	<p><b>คุมเข้มปริมาณเกลือ-โซเดียม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าว “จามาธิบดีกับการผลักดันวาระชาติ: เรื่องการลดบริโภคเกลือและโซเดียม”ว่า ขณะนี้สำนักควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันกฎหมายควบคุมอาหารสำเร็จรูปให้มีปริมาณเกลือ และโซเดียมไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด นำร่องในกลุ่มอาหารกระป๋องและขนมขบเคี้ยว โดยให้มีปริมาณเกลือโซเดียมไม่เกิน 20% หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำ และปรับ ซึ่งอัตราการปรับอาจขึ้นอยู่กับระดับความเค็มที่เกินเกณฑ์ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอให้ ครม. พิจารณา</p> <p>-ด้าน นพ.สุรศักดิ์ กันชูเวชศิริ ประธานเครือข่ายบริโภคเค็ม และอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคเกลือเกินจากปริมาณที่กำหนด 2 เท่า ทำให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา โดยเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 11 ล้านคน ผู้ป่วยโรคไตรายใหม่เพิ่มขึ้น 15% ต่อปี ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้รวมกันทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม เป็นเงินจำนวนกว่า 5 พันล้านบาท จึงต้องร่วมมือกันในการลดการบริโภคเค็มลง</p>
พิมพ์ไทย	<p><b>บ.ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว สปสช.และบริษัทมาสุ ได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์ของบริษัท ซีริม อินสติติว ออฟ อินเดีย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกอีกบริษัทหนึ่ง ด้วยการผลิตรถยนต์ขึ้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ราคาถูกที่ทุกประเทศจะจัดซื้อหามาให้ประชาชนของประเทศตนเองได้แบบไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งของประเทศที่จัดซื้อรถจากบริษัทซีริมฯ เช่นกัน</p> <p>-ด้าน นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. กล่าวว่า ที่ประเทศอินเดียสามารถผลิตรถยนต์ขึ้นพื้นฐานได้ไว้ใช้เองและยังสามารถจำหน่ายไปทั่วโลกได้ นั้นเป็นเพราะพื้นฐานการศึกษาที่ดี และเข้มแข็ง ที่ประเทศอินเดียมีสถาบันการศึกษาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ แต่ประเทศไทยไม่มี วิทยาศาสตร์คือพื้นฐานการต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี</p> <p>เป็นที่น่าเสียใจว่า กว่า 10 ปีมาแล้วที่ประเทศไทยมีความคิดที่จะต้องสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ขึ้นมา และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ความคืบหน้ายังไม่ถึงไหน ซึ่งความล่าช้านี้ส่วนหนึ่งมาจากการเมือง ที่มีจำกัดจนถึงผลประโยชน์ของฝ่ายตนเองเป็นหลักมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ</p> <p>นับจากนี้ คงต้องจับตามองดูกันว่า การสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ และการตั้งสถาบันรถขึ้นแห่งชาติของประเทศไทย เราจะมีรูปร่างหน้าตาและผลงานที่ออกมาจะคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปหรือไม่</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p><b>โรคหอบที่ดยกเว้นการคัดเลือกทหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึง กรณีที่กระแสวิจารณ์นายพีรช นิตไพศาลกุล (ไมค์) นักร้องนักแสดง ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2559 ที่ไม่ผ่านการตรวจเลือก เนื่องจากมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืด ประกอบกระแสสังคมที่ตั้งคำถามว่า ทำไมดารานักแสดง มักเป็นโรคหอบหืด ว่า โรคดังกล่าวเป็นโรคต้องห้ามของการเข้าตรวจเลือกเป็นทหาร กรณีที่มักจะมีบางคนขอผ่อนผันก่อน แล้วแจ้งที่หลังว่าเป็นโรคหอบหืดนั้น เรื่องแบบนี้ต้องไปถามแพทย์ ส่วนการผ่อนผันก็เป็นสิทธิ์ทุกคนที่สามารถทำได้ ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้าน พล.ท.วีรชัย อินทุโสภณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดเผยว่า โรคหัดหอบ เป็นโรคที่ซัดตามกฎระเบียบการเกณฑ์ทหาร โดยบุคคลที่เป็นโรคที่ซัดตามกฎระเบียบที่กำหนด จะต้องไปตรวจร่างกายก่อนการเกณฑ์ทหารประมาณ 10 วัน และต้องมีใบรับรองจากแพทย์ มายืนยันกับเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจเลือกทหาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจเอกสารว่า ถูกต้องหรือไม่ และการตรวจโรค จะต้องตรวจที่ โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลที่กองทัพบกกำหนดเท่านั้น ซึ่งขั้นตอน การตรวจ ก็จะต้องมีแพทย์เฉพาะทางตรวจให้ จากนั้นทางโรงพยาบาลจะต้องคณะกรรมการที่เป็นแพทย์เฉพาะทางจำนวน 3 คน เพื่อมาวินิจฉัยว่า บุคคลดังกล่าวนี้เป็นโรคที่ซัดตามกฎระเบียบการเกณฑ์ทหารหรือไม่</p>
ข่าวสด	<p><b>สธ.ตั้งเป้าพัฒนาอาหารปลอดภัย</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กล่าวว่า ได้มีการมอบหมายให้สำนักสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด พัฒนามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องตามแนวทางสากลตามกฎระหว่างประเทศ 2548 (IHR 2005) ด้านอาหารปลอดภัย ขณะนี้ทุกจังหวัดพัฒนาคุณภาพอาหารในประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IHR เกือบทุกหัวข้อย และได้ตั้งเป้าพัฒนาให้ผ่าน 100 เปอร์เซ็นต์</p>
ข่าวสด	<p><b>แพทย์แนะเลี้ยงลูกอย่าใช้อารมณ์</b></p> <p>- เสนอข่าว พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงอาการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กเช่นในละครเรื่อง "วัยแสบสาแหรกขาด" ว่า ไม่ได้เรียกว่าเป็นอาการทางจิตของเด็ก แต่เรียกว่าเป็นอาการตอบสนองทางการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ครอบครัวยุคใหม่</p> <p>พ่อแม่ควรรู้ทันในอารมณ์ของตัวเองว่ามีอารมณ์อย่างไร กำลังโกรธอยู่หรือไม่ขณะที่กำลังดูแลลูก เพราะเมื่อพ่อแม่ต่อว่าดุด่าลูก เมื่อทำอะไรผิด ลูกจะรู้สึกตัวเองไม่มีอะไรดี อารมณ์น้อยใจเหมือนโกรธ งอน ทำให้แสดงพฤติกรรมออกมา ควรฝึกวินัยในบ้านว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ ถ้าเด็กทำในสิ่งที่ไม่ควรก็ต้องบอกเหตุผล ไม่ดุด่าหรือใช้อารมณ์ บางคนอาจจะบ่นลูก จนทำให้เด็กเครียดเก็บกด ต้องหมั่นสังเกตตัวเองว่าแสดงพฤติกรรมอย่างไรกับลูก แต่หากลูกเริ่มมีพฤติกรรมรุนแรง เช่นการทำร้ายตัวเอง ให้รีบพาไปพบแพทย์</p>
มติชน คมชัดลึก	<p><b>ผลการดำเนินงานของ สพฉ.</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. เผยผลการดำเนินงานของ สพฉ.ในปี 2558 ว่า พบมีการรับแจ้งเหตุจำนวน 1,1326,305 ครั้ง โดยช่องทางที่รับแจ้งเหตุมากที่สุด คือสายด่วน 1669 คิดเป็นร้อยละ 77.30 นอกนั้นเป็นการแจ้งผ่านหน่วยงานอื่นๆ แต่ยังมีปัญหาที่มีบุคคลโทรก่อกวน วอนขอให้ยุติการกระทำที่ทำให้เสียโอกาสช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น</p> <p>ส่วนการปฏิบัติการฉุกเฉินมากที่สุดใน จ.ขอนแก่น 101,067 ครั้ง ข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ทั้งก่อนไปถึงรักษาและเสียชีวิตจุดเกิดเหตุ รวมไปถึงรักษาและเสียชีวิตระหว่างนำส่ง ปี 55-58 พบว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในกลุ่ม</p>
เดลินิวส์	<p><b>วันผู้สูงอายุแห่งชาติ</b></p> <p>- เสนอข่าว สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เชิญชวนประชาชนไปร่วมกิจกรรม "วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ที่สถาบันประสาท วันที่ 5 เม.ย. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทกับผู้สูงอายุ</p>
คมชัดลึก	<p><b>เดือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม</b></p> <p>- เสนอข่าว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม โดยลำแสงเลเซอร์ ความเร็วและความแรงของกระสุนปืน จะส่งผลต่อผิวหนัง ดวงตา ถึงขั้นตาบอดได้ พร้อมแนะผู้ปกครองควรเลือกของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาการและจินตนาการของเด็ก หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่น ที่เลียนแบบอาวุธปืนให้เด็กเล่น เพราะหากเด็กนำอาวุธปืนจริงมาเล่นจะก่อเกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น</p>
คมชัดลึก	<p><b>สินค้าปลอม</b></p> <p>- เสนอข่าว น.ส.โชติกา วงศ์วิลาศ หรือ เนย ดารานักแสดงชื่อดัง เข้าแจ้งความดำเนินคดีผู้ผลิตสินค้าเลียนแบบอาหารเสริมลดน้ำหนักโคบีนา (CoB9) แต่ราคาถูกกว่าท้องตลาดเกือบครึ่ง ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อซื้อใช้จำนวนมาก ทั้งที่ตนแจ้งแล้วว่าเลิกผลิตไปแล้ว แต่กลับพบว่ายังมีการผลิตตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เรื่อยมา เบื้องต้นจะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ปากคำ พร้อมนำผลิตภัณฑ์ของจริงและของปลอมไปตรวจสอบเพื่อดูส่วนผสมว่ามีมาตรฐานหรือไม่ ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เข้าข่ายกระทำผิดฐานจำหน่ายอาหารปลอม และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด NEW)108 บ้านเมือง คมชัดลึก</p>	<p>- เสนอข่าว บก.ปคบ. ร่วมกับ นางวาริรัตน์ เลิศนที เกสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ออย. ร่วมแถลงผลจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน แม่ ลูกชาย และลูกสะใภ้ สัญชาติไทย 2 คน และสัญชาติลาว 1 คน โดยซีอีวขาวและซอสปรุงรส สินค้าปลอมเหล่านี้ มีส่วนผสมของน้ำตาล ผงชูรส เกือบมากกว่ากำหนด ส่งผลให้เกิดอาการไตวายได้ และไม่ใช้สีที่ใช้ในการผสมอาหาร อาจมีอันตรายจากสารตกค้างจากโลหะหนัก ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยจับกุมได้ที่ จ.ปทุมธานี พร้อมของกลางซอสปรุงรสฝาเขียว ตราภูเขาทองปลอม 408 ขวด ซีอีวขาว 948 ขวด ฉลากซอสปรุงรส 1,200 แผ่น และอุปกรณ์สำหรับการผลิตอื่น ๆ อีกจำนวนมาก มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ทั้งหมดให้การรับสารภาพ จนท.แจ้งข้อหา ร่วมกันผลิตอาหารปลอมเพื่อจำหน่าย นำตัวส่ง กก.4 บก.ปคบ.ขยายผลดำเนินคดีต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ประชุมสื่อวิทยุแก้ไขโฆษณาเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ชำนาญรักษ์ นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดการประชุมผู้รับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุ ระหว่างเขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้แทน ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดละ 2 คน ว่า ปัจจุบันมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอาจอันตรายถึงชีวิต รวมทั้งเป็นการเสียทรัพย์โดยไม่จำเป็น ซึ่งสื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่ โดยมีขอบเขตทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างความตระหนักแก่สื่อมวลชน และการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนไปพร้อมกัน ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนถูกล่อลวงจากการโฆษณาเกินจริง</p>
<p>สปริงนิวส์</p>	<p><b>แมคโดนัลด์ ขอโทษคลิปหนูโผล่ในร้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่คุณ I know what I do สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 0.21 นาที เผยให้เห็นตู้อาหารของแมคโดนัลด์ สาขา สีการ์เดนที่ หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยในภาพมีหนูตัวใหญ่วิ่งเข้าไปกินอาหารในตู้ ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ ล่าสุดแมคโดนัลด์ ประเทศไทย ได้ออกมาตอบกระทู้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า มีหนูวิ่งเข้าไปในร้านจริง พร้อมขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวางแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้หนูและแมลงเล็ดลอดเข้ามาในร้าน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>ฟิลิปปินเริ่มฉีดวัคซีนไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว ฟิลิปปินส์เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเข็มแรกของโลกให้กับนักเรียนทั่วประเทศเมื่อวันจันทร์ ตามแผนฉีดวัคซีน ไข้เลือดออก 1 ล้านโดส ของบริษัทซาโนฟิของฝรั่งเศส โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขฟิลิปปินส์ จาเน็ต การ์ริน กล่าวว่า ฟิลิปปินส์เป็นชาติแรกที่นำวัคซีนไข้เลือดออกเข้าสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศ ทางฟิลิปปินส์ขึ้นทะเบียนวัคซีนนี้เมื่อเดือน ธ.ค. ซึ่งจะฉีดให้กับประชาชนอายุระหว่าง 9-45 ปี</p> <p>ด้านซาโนฟิ ระบุว่า วัคซีนนี้สามารถช่วยป้องกันผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก ไม่ต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 8 ใน 10 คน</p>